

แพทย์ไทย เยอรมัน ร่วมปรับระบบการรักษาเด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว

คณะแพทย์ไทยนำทัพปรับระบบการรักษาเด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว หวังเป็นต้นแบบในภูมิภาคอาเซียน หลังเตรียมการถึง ๓ ปีเพื่อพัฒนาระบบการรักษาแนวใหม่ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล แพทย์มาเลเซียทราบข่าวขอเข้าร่วมงานสัมมนาศึกษาเพื่อจะนำไปขยายผลในประเทศมาเลเซียต่อไป

แพทย์หญิงวิลาวัลย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้เป็นประธานการเปิดโครงการอบรม “การรักษาผู้ป่วยเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวโดยสหวิชาชีพ” กล่าวว่า กรมการแพทย์ให้การสนับสนุน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) มูลนิธิชายมุฟแมนท์ เปิดมิติใหม่ด้านการรักษาเด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว ด้วยการปรับระบบการรักษาที่ให้ความสำคัญกับสหสาขาวิชาชีพให้ชัดเจน มีการวางแผน ทำการรักษาคนไข้ร่วมกันระหว่างแพทย์ด้านกระดูกเด็ก นักกายภาพบำบัดและนักกายอุปกรณ์ พร้อมนำเทคโนโลยีทางการรักษามาให้บริการ ภายหลังจากได้มีการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมการแพทย์ของไทยและมหาวิทยาลัยไฮเดินเบิร์กประเทศเยอรมนีเมื่อ เดือน ก.พ. ๒๕๕๓ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการรักษา พร้อมทั้งจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยในหัวข้อ “การรักษาผู้ป่วยเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวโดยสหวิชาชีพ” โดยมีคณะแพทย์จากประเทศเยอรมนีเป็นผู้ให้ความรู้ ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑-๒ ชั้น ๗ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และนักกายอุปกรณ์ จำนวน ๒๕๐ คน โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศมาเลเซียขอเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้

แพทย์หญิงศิริภรณ์ สวัสดิ์วิตร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า “สถาบันเห็นความสำคัญในเรื่องนี้มาก สถาบันฯ ได้จัดทำแผนแม่บทการดูแลรักษาเด็กพิการแต่กำเนิดครบ ๖ อวัยวะ เรื่องนี้เป็นงานสำคัญหนึ่งในหกด้านของโรงพยาบาล พร้อมทั้งจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาให้สถาบันฯ มีความพร้อมเป็นศูนย์กลางในการรักษาเด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว”

นายวอลเตอร์ ดี ประธานมูลนิธิชาย มุฟแมนท์ ผู้ประสานงานความร่วมมือครั้งนี้กล่าวว่า “งานนี้นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากในกระบวนการรักษาเด็กพิการด้านการเคลื่อนไหวของประเทศไทยและของทุกประเทศในอาเซียน เพราะความรู้ทางการแพทย์ในการรักษาด้านนี้ หยุดนิ่งมานาน คนในประเทศแถบนี้รวมทั้งคนไทยจึงมีความเชื่อฝังรากลึกว่า ความพิการเป็นภาวะที่ต้องยอมจำนน เพราะไม่เคยมีองค์ความรู้ที่จะรักษา การสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยน ที่จะทำให้เด็กพิการในประเทศไทยได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกับในต่างประเทศ”

ด้านศาสตราจารย์ แฟรงค์ บาร์ธ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อในเด็กจากประเทศเยอรมนี กล่าวว่า “การรักษาเด็กพิการด้านการเคลื่อนไหวนั้นต้องเริ่มตั้งแต่วัยแรก โดยเฉพาะครั้งนี้เน้นการรักษาข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถทรงตัวและพัฒนาด้านการเคลื่อนไหวได้ต่อไป ซึ่งครอบครัวต้องให้ความใส่ใจนำเด็กออกมาเข้ารับการรักษา สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ตนและนักกายภาพบำบัดรวมทั้งนักกายอุปกรณ์ก็ได้เตรียมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการรักษาในมิติใหม่เพื่อเป็นโอกาสของเด็กไทย”

นอกจากนี้ยังมีคณะแพทย์จากประเทศมาเลเซียสนใจขอเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย เพื่อจะนำองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาระบบที่ประเทศไทยได้ทำไปบ้างแล้วร่วมกับทางเยอรมนี ไปปรับปรุงใช้ในประเทศมาเลเซียต่อไป สำหรับผู้ปกครองเด็กพิการด้านการเคลื่อนไหวที่สนใจแนวทางการรักษาแบบใหม่นี้ สามารถติดต่อนัดหมายขอรับบริการรักษาได้ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือโรงพยาบาลเด็ก และขอข้อมูลด้านอื่นๆ ได้ที่มูลนิธิชายมุฟแมนท์ www.zmf-asia.org และโทรศัพท์ ๐๘๘-๐๐๘-๑๓๒๙